

Truyện ngắn: Tình lòng thép sáng giữa ngày vui

Tên: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Số: 7913; Ngày: 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

Hôm nay ngày thứ bảy, không phải đi làm, Nguyễn Hoàng ngồi miệt mài với chiếc máy computer liên tục mấy giờ liền để viết bài. Giữa cơn say mê, Hoàng nhận thấy giọng trên giọng đã có mấy trang sách và ngó thời đi.



Vừa nhìn thấy, đồng hồ chỉ 6 giờ mà trời đã tối hẳn. Thời tiết mùa xuân năm rồi mau tối lắm còn phải giữ ấm xuống đất, nên sinh hoạt của mọi người luôn chạy đua theo kim đồng hồ mà quên đi một trời.

Nguyễn Hoàng chợt nhớ lại hôm nay nàng đang có hẹn với người bạn cùng sống làm. Nàng đã nhận lại đi chơi với Tâm tối nay. Tối ngày đầu tiên Mùa xuân năm, lần đầu tiên Nguyễn Hoàng nhận lại đi chơi với người bạn trai cùng sống.

Nhà thơ trẻ và nhà văn trẻ hôm nay bên ngoài trời đang trở lạnh. Duy Thế, đứa con trai yêu quý có người bạn bè cũng đã lớn rồi đi theo vũ trụ năm nên cũng vắng. Tối ngày Nguyễn Thế, Nguyễn Trang hai cô con gái của Hoàng đã lập gia đình ra riêng, đã có nhà của, công ăn việc làm vắng vàng, Nguyễn Hoàng có phần yên tâm. Giữa chợ còn lại đứa con út duy nhất sống chung trong gia đình. Nguyễn Hoàng rất thương con, đứa con nhỏ lo cho Duy Thế ăn học thành tài.

Hè rồi, Duy Thế ra trường với môn học kỹ thuật toán và đang tìm việc làm. Mọi người trong đời đang trở thành sự thật để sống hoàn thành phần mình nuôi các con trong niềm vui làm mẹ. Nhớ lại, những năm trước lúc lập học xuýt chết theo di n H.O. có chuyện gì xảy ra chết trong tù, qua tiếng đêm Nguyễn Hoàng hít thở bản khoăn lo lắng trong hoàn cảnh góa bụa con cô. Nếu phải là Việt Nam trong cuộc sống đói nghèo giữa một đất nước thay đổi thì cuộc đời nàng và các con sống như thế nào sẽ phải đến rồi, tình lại mù mịt cùng chết.

Đời thì đã vậy, còn ra đi đến những người phải đi đến đâu một cái khó khăn trong thế giới sống. Biết có lúc phải đi và vượt qua được không? Nhưng dù sao cuộc sống những người đi đến đâu,

Truyện ngắn: Tình lòng thép sáng giữa ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

Ngä c Hänh sung säng träng nhäng läi chäng mäng ngät ngäu thän thäng đä và lòng tràn ngäp niềm vui yêu đäi nhä đang läa tuäi thanh xuân. Đäi väi các con, tình cäm yêu thäng cäa ngä i mäphä kín, nhäng väi Tâm thì chä trong chäng mäc giäi hän nào đä. Hän ba năm räi đäc chuyän vä làm chung công viäc bên cänh Tâm tä quen đän thân tình trong ý hiäp tâm đäu, Tâm đã tä lä tình yêu chân thành väi Ngä c Hänh. Riêng nàng vän kín đáo, hät säc tänh, dä đät có thä nhä đang đän đo suy xét đä phân tách tìm cho mình mät giäi đäp näi con tim. Ngä c Hänh vän có nhäng giây phút riêng tä vän lòng träng sät nä công tình cäm ào ät cäa Tâm, nhäng dù đã có giäi đäp vän đang bä khäi óc và con tim bät đäng thuän. Tän thêm bäc näa hoäc phäi säng trong quá khä ràng buäc đä đäi säng tình cäm tàn úa theo thäi gian ?!

Väi Tâm thì Ngä c Hänh cäm thäy cũng täng đäi có thä chäp nhän cho mät chän läa häp lý mà ngä i phä nä cän phäi tìm thäy đäc cä đäi täng mình yêu. Yêu không chä đän giän đä đäc nâng niu, chiäu chuäng cho nhau hoäc đä thäa mãn cäp thäi nhäng ham muän, mà tä lĩnh väc yêu đä kät häp hai tâm hän đäng chäp nhän đän đäc väi hôn nhân, xây đäng hänh phúc gia đänh sao cho häp bän năng đän tính tình.

Ngä i đàn bà vän thäng có cái nhìn kín đáo cân nhäc và chän läa đä đät tình yêu vào vä trí hôn nhân đúng chä cäa nó. Nghĩ räng, bäc đäng cäa tình yêu chân thät chäng bao giä bäng phäng cä. Có phäi chinh phäc tình yêu thì đä, vì ngä i ta chinh phäc bäng tät cä säc läc cäa mình. Nhäng giä gìn nhäng gì đã chinh phäc đäc thì khó. Quá khó đi chä! ai cũng chä bäo vä chúng bäng mät phän säc läc cäa mình. Hay nhä suy nghĩ cäa nhà thä Hä Dzänh : "Tình chä đäp nhäng khi còn dang đä - Đäi mät vui khi đã vän câu thä." Hänh vän suy nghĩ và đän đo träng nhäng tä tình cäa Tâm, vì tình yêu làm nên vängät tuyät väi nhät và cũng tä thành nhäng nghäch cänh đau khä nhät trên đäi.

Nhìn läi, thì tuäi tác cäa Tâm xäp xä. Thäi gian Tâm bä giam cäm trong lao tù cäi täo cäa Cäng sän, vä Tâm ä nhà läy bä đäi Viät cäng. Tâm đän Hoa kä theo điän H.O. väi mät đäa con gái. Tâm cũng nhä Ngä c Hänh đã chăm sóc nuôi đäng con ăn häc thành tài väa tät nghiäp bác sĩ y khoa. Ngä c Hänh đã nhìn thäy đäc cä Nguyễn Hoàng Tâm là ngä i đàn ông đúng nghĩa có đä bän lĩnh, đäc tính cäng träc, häc thäc và chäu khó. Nhìn và biät và chä biät väy, cũng không ngoài mäc đích giao thiäp häng ngày trong tình bän đäng nghiäp cùng làm mät công viäc täi công ty và cũng hät säc giäi hän chäng mäc không vät ra ngoài khuôn khä y.

Nhäng mät khi con tim vän lên thäng vät lý trí thì coi nhä khó lòng cäng chä. Mät ngä i nào đó đã bäo "Tình yêu là tình bän đät nhiên bäc läa đä đäi". Và bây giä... ä thäi điäm ngä n läa đang bäc phát ào ät giäa hai quä tim đang âm ä. Chính vì thä, tuän väa räi träng khi tan sä ra vä

Truyện ngắn: Tiếng lòng thò p sáng giở a ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Th& Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

vở n & i nói t& tình c& h& u c& a Tâm thì th& m bên tai nàng, Ng& c H& nh, anh yêu em, em bi& t không ? Anh đang ch& ti& ng nói th& c lòng c& a em.

Thì trong giây phút th& t không ng& n& i cu& ng nhi& t sôi s& c & a yêu đ& đ& ng sôi đ& ng kích h& a t& con tim nh& m& t thôi thúc, Ng& c H& nh đã vi& t v& i lên m& nh gi& y nh& hai câu th& t& tình mà hình nh& nó đã h& n sâu trong ti& m th& c : "Nh& m m& t & i, nghe ti& ng lòng th& n th& c. Ôi ! anh & i, em đã trót yêu & i..!! "

- & a đang b& c cháy bùng phát đ& đ& i thiêu đ& t bao ý nghĩ đ& n đo dè đ& t đã có t& lâu & ng sâu t& n đáy lòng !

Ng& c H& nh v& i v& b& c nhanh ra bãi đ& u xe sau khi chuy& n v& i "thông đ& p tình yêu" bé nh& thay cho & i nói t& tình đ& n ng& & i b& n trai kính m& n. Th& là không th& đ& i lòng, Ng& c H& nh đ& t nhiên tr& thành k& đ& ng lửa đã làm cho tình b& n gi& a hai ng& & i b& c & a đ& đ& i. Tình yêu đang tr& thành hi& n th& c, đang ch& p cánh lên cao. Có ph& i & ng đ& a đ& n tình yêu là t& o cái khôn c& a ng& & i đ& i, cũng là cái đ& i c& a ng& & i khôn ! Thôi thì c& li& u, ta khôn ba năm & i, ta s& ph& i ch& đ& i có m& t gi&, ho& c ng& & c & i, Ng& c H& nh kh& ng đ& nh " Đã đ& i ba năm & i còn gì, gi& ch& khôn có m& t gi& thôi. M& t gi& đ& ng h& th& thách, đ& ng lửa, cu& ng nhi& t, d&ng tr& n. M& t gi& đ& đ& c t& t c&, đ& cho t& t c&, đ& & p đ& y kho& ng tr& ng n& i lòng ch& đ& i ph& p ph& ng, n& i thêm khát cháy b& ng bao lâu & i c& a hai ng& & i. Khôn trong m& t gi& đ& cho & a yêu đ& đ& ng đ& c bùng cháy ngàn ng& t trong qu& tim cu& ng nhi& t mà t& lâu & i đã héo tàn ngu& i & nh, cho cu& c đ& i thêm m& t & n n& a h& ng hào ng& t ng& t& i mát và cho hôm nay...hôm nay... Ng& c H& nh & t h& nh phúc ch& p nh& n đi bên nhau v& i ng& & i b& n trai th& t đ& th& ng vào & p ch& p bóng...!

Ng& c H& nh cho xe vào bãi đ& u. Nàng đã nhìn th& y Nguyễn Hoàng Tâm đang b& c đ& n c& nh xe. Ng& c H& nh v& i m& c& a xe m& m& c& i, lên ti& ng :

- Anh đ& n ch& em có lâu không ?

Tâm suýt xoa :

Truyện ngắn: Tình lòng thép sáng giữa ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

- Anh cũng vậy a đ, là em đ ngay. Hôm nay em ăn m c trang đi m tuy t v i, nhìn em càng tr càng duyên dáng, khi n anh ng m em không bi t chán đ anh đ c hãnh di n đi bên c nh em t i nay và....đi mãi bên em suốt cuộc đ i c a anh...

Ng c H nh l m ng i yêu, c i chúc chúc :

- Hôm nay và cũng là n đ u tiên em đ c bi t dành cho anh. Nh ng mà này... anh Tâm, anh đ ng n nh đ m nhé, em ghét l m. Lúc nào cũng ph i trung thành và th t tình v i con tim c a mình, anh có bi t nh th không ?

Tâm bông đùa :

- Vâng ! em nói đúng ý anh, vì tình yêu cũng là nguyên t c, là lý l , là c u cánh c a t t c m i s vi c, anh xin tuân th . Anh đã phát tâm trung thành và th t tình v i con tim mình trong ba năm r i, em cũng đã bi t, và gi đây anh đang đ t thành " chánh qu ",

Ng c H nh c i khôi hài, ph n bác :

- D đ i nh th à ! có th t v y không ? Ch a ch c đâu nhé ! Còn ph i xét l i t A đ n Z đã...gì thì gì, c n đ n th i gian n a m i có th gi i đáp....

V n n c i sung mãn, Tâm kh ng đ nh :

- Sao l i không ch c mà còn ch th i gian xét l i ! Này nhé ! Tâm đ i gi ng ngâm khe kh " Nh m m t l i, nghe ti ng lòng th n th c. Ôi ! anh i, em đã trót yêu r i..! Đ y ! em th y ch a ? B n án đã đ c quan Tòa đ ng công b trên gi y tr ng m c đen, gi thì ph m nhân có trách nhi m ph i thi hành b n án. N u ph m nhân c ng ch , hình ph t này s gia tăng. Càng gia tăng hình ph t, ph m nhân càng c m th y h nh phúc trong ni m vui ch p nh n đ đ c thi hành v i ni m hãnh di n t hào đ y em. Ch c ch n nh đ nh đ ng vào c t. Ch c l m ! G không ra. Em bi t không ? Không có v n đ h i t đ ph i xét l i.

Truyện ngắn: Tiếng lòng thắp sáng gia ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

Tối thì bày, trùng vào ngày lễ lớn, nhiều người đi xem phim để nghe hát chèo mua vé, chèo phim. Tâm dịu ngọt yêu lên rồi qua đám đông để tìm ghế ô cửa bán vé. Trước hôm nay lễ hội buốt với những cơn gió bắc se da. Người Hồn nép sát vào người Tâm tìm hơi ấm. Nàng nói với Tâm :

- Anh à, ngày mai thằng con trai của em nó bỏ đi em đi nhà bạn gái của nó có chút việc cần.

- Việc gì, có hay trở ngại không ?

- Con em bỏ là để biết mất và làm quen gia đình bên đó.

Tâm nheo mắt cười giòn giã :

- Hà ! Đấy ! đấy ! em rồi sắp có thêm xui gia nữa rồi. Em đã biết gì về tông ti nhà họ chèo ?

Người Hồn thì dài :

- Em chèo à biết gì rồi, chèo nghe Duy Thị nói với em nhé với ngày hôm qua. Không biết nó đã yêu con nào mà nó đi kín không cho em biết thêm đi nữa. Con cái xấu này đi là như thế.

Tâm phẫn hờn :

- Con cái bây giờ khác ngày xưa rồi. Với Nam. Cha mẹ hôm nay chèo còn có trách nhiệm là lo làm tròn bổn phận theo ý kiến chúng nó. Vì ý kiến chúng nó bây giờ là quan trọng để quyết định nghề nghiệp công việc. Chèo không như ngày xưa cha mẹ đi đâu, con nghe rồi cha mẹ

Truyện ngắn: Tiếng lòng thòp sáng giữa ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

làm theo ý kiến mình sắp đặt.

Ngác Hänh đäng tình :

- Tôi do hôn nhân mà anh. Hänh thích và häp nhau thì yêu nhau không phải ràng buộc, gò bó trong khuôn phép nào, và nhä thä sau này có chuyện gì không phải chúng nó không trách cậu cha mẹ phải không anh ? Tâm mĩm cậu phải phân trần dần chừng :

- Nếu trách con cái thì ai trách chúng mình đây ? Chúng ta bây giờ cũng chừng khác nào... thích nhau, häp ý nhau, là yêu nhau, đäc säng bên nhau thì thä häi ai trách ai ?

Ngác Hänh phäng phäu :

- Đäc näc là anh cậu...tän công em täi täp đó nhen. Ghét anh lắm rồi đó. Anh nghe em häi nè, ngày mai anh có thể cùng đi với em đến nhà bạn gái cậu a con trai mình đäc không hä anh ? Em cậu có anh đi cùng em cho vui.

Nét mặt Tâm räng rä :

- Anh sẵn sàng đi với em mà...vä chừng mình sắp gặp mặt anh xui, chä xui bên kia tha hồ nói chuyện...chäc là vui lắm, cũng vì...anh chäa mặt tän làm xui với ai. Anh cũng muốn täp tành chuyện xui gia... mai mặt còn lo cho con gái mình nữa.

Chät nhä ra điäu gì, Tâm với nói tiếp :

- Nghe mà này... có thể ... có thể không đi đäc vì... vì Thiäm My con gái cậu a anh nó bäo là ngày mai nhà có khách quý. Anh thấy con nhä tä đäng làm đäp nhà cậu a suốt ngày hôm qua, cậu mäng cậu mäng hoa tùm lum, mua sắm nhäu thäc ăn, näc uống...Anh có häi thêm con anh bäo có khách quý đó ba, ngày mai ba nhät đänh phải có mặt đä con gìäi thiäu. Anh nghĩ con nó nói bông đùa, nhäng anh läi suy nghĩ có lẽ nó đang đăng cai tä chừng mặt party nhä mäi mäy cô

Truyện ngắn: Tiếng lòng thép sáng giữa ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

Mỹ và cậu bác sĩ tân khoa mới ra trường cùng khóa của nó, còn có thể có công nghiệp lớn để ăn mừng vui nhộn sau bao nhiêu năm công lao đèn sách. Em không biết, anh mới em và cháu Duy Thế ngẩng đầu chung vui với gia đình anh.

Hình xoay chuyển về đêm :

- Anh Tâm đã "dòm ngó" cho Thị Mỹ mới nào chưa anh ?

- Con mới ra trường, đang thực tập các bệnh viện. Anh chưa có dè tính gì. Có lẽ cũng phải do Thị Mỹ đứng đầu t theo mới của Duy Thế ng, con em. Thị mới này, sống xa vẫn minh, nhng quy t đứng của cha mẹ là tha thối và khó chấp nhận về con trai. Hay là...hay là...

Tâm bối rối ng câu nói, nhìn ngườ mới yêu tìm cách rời thì thm bên tai Hình :

- Hay là...anh đừng nghe về em như thế này...nhé...chúng ta cùng làm xui về nhau đi, xét ra cũng "môn đăng hộ đối". Bên kia sống, bên bác sĩ, cha mẹ đôi bên đều là công nhân, đứng đứng, đứng công nh, đứng thuy về nhau, cùng màu da tiếng nói...cùng biết ăn m m ru c, cá kho t , cà pháo, m m tôm... đầu đêm mới gì, em chưa hôn ?

Ng c Hình bắt đầu i khan, trở mặt nhìn trng trng Tâm tr c ý kiến k ho c điên rồ y, nằng chu môi, đi u :

- Anh nói cái kiểu chi mô mà k c c về y h ? Nghe d m chng đ c tí nào. Răng mà làm xui về anh h , nghe nghe ch nhĩ chi mô ? R a làm xui về anh...thì anh không đ c quy n yêu em n a đâu, chưa như r a thì em chấp nhận li n, ch anh phải g i em b ng ch ... ch xui, anh dám không h ?

Tâm giật mình :

- Nh ! à mà... không đ c ! không đ c ! nhng mà...anh cũng c m th y có thể đ c...c hai.

Truyện ngắn: Tình lòng thép sáng giữa ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

Có ai biết tôi biết về gì đâu nào. Luật pháp chúng ngăn cấm, vì là tôi do hôn nhân như anh và em về a có ý kiến.

Ngô c Hôn nh cớ i xòa, mong yêu :

- Anh thật vô duyên và vô cùng tham lam thật rõ..! Về a yêu em, tôi về a đòi làm xui về i em. anh "hết giờ" hết. Em hỏi anh, thì thì con cái của chúng nó sẽ gọi anh và em bằng gì...có gọi...về a bà Nội, về a ông Ngoại, còn ông Nội và bà Ngoại bị n đâu mất tiêu chúng thật. Sao tréo chúng ng ng thật. Em nh t đ nh không ch u đâu. Anh h t đ y. H i m. Ghét anh quá à !

Tâm bỗng đùa gi i thích :

- Mình phải "c i trời" tình cấm ch em. Này nhé, ban ngày anh sẽ gọi em là ch xui i...ch xui h i... còn ban đêm thì... anh gọi em là ...mình i... mình h i ! Anh thật không có gì khó khăn, trẻ ng i. C đúng phép t c mà làm. Còn chuyện con cái chúng nó gọi Ông, gọi Bà gì đó mình tính sau. Chúng mất mát gì đâu. Anh thật cũng đ c i m, đâu có gì trẻ ng i, đ c mà em, em thật nghĩ xem.

Ngô c Hôn nh h m t ti ng, i m Tâm thật đáng ghét và kéo tay chàng tiến đến ô của bán vé đi ly vé :

- Anh thật ba phải,.. ch u không n i. Em không muốn bàn đến chuyện đó n a. Em nghĩ rằng thực tế sẽ không bao giờ xảy ra, nhất là giữa hai chúng ta. Anh khéo t n công i về a c thuy t ph c em. đ đ c c ch i n chài. Gi i i m !

Sau khi ch n phim và ly vé, hai ng i sánh đôi đi đ c theo hành lang tìm phòng chiếu xu t phim ghi trong vé. Giây phút này, Ngô c Hôn nh thực sẽ c m giác ngu n hôn nh phúc tràn tr t i mát đang th m đ n trong c th mà qua bao nhiêu năm r i đã ng yên t n sâu th m cõi lòng trong cô đ n và an ph n.

Ngô c Hôn nh đang thực sẽ yêu Tâm cuồng nhiệt, yêu say đ m, yêu si mê quay qu t nóng bỏng, yêu nh ch a t ng bao gi bị t yêu, đ c yêu, mà b ngoài c v n dè d t kín đáo. Bây gi Ngô c Hôn nh đã c m nh n r ng còn gì sung s ng h n, còn gì êm đ u h n, khi ta bị t r ng ng i mình yêu quý cũng r t yêu quý mình. S bỗng đùa c a Tâm về a r i đòi làm xui, n u chuyện thực sẽ xảy ra, thì cũng khó có thể quy t đ nh. Ông bà ta đã b o "

-Xui gia ch có tèm hem. Xui gia nh th anh em mất nhà". Dù sao chẳng n a, Ngô c Hôn nh

Truyện ngắn: Tiếng lòng thơ p sáng giữa ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG

Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

không thể để mắt Tâm nếu phải đánh đi mắt đi u gì đó bất kỳ kháng cũng không thể được.
Nghĩ là nghĩ, nàng hy vọng chuyển chuyển bao giờ xảy ra như thế để chuyển biến tính sao.

Trong tối nay, niềm vui đã phồng lên cao, bùng phát phồng kín suốt xuốt phim giữa hai người như mắt chuyển đi nguần hờnh phúc tươi tắn và rớt an bình cuộc đời của người đàn bà đã mài t mài chu toàn trách nhiệm làm mẹ trong hoàn cảnh khó khăn mà Nguyễn Hoàng đã nhắm mắt được trong tay bóng ng ng lóe và sự nhún nhún của mình. Nàng chấp nhận như mắt để nh nh phó thác theo suy nghĩ và cuộc mưu... Chỉ mắt để đi tởng mình yêu là niềm vui hờnh tình yêu, Nguyễn Hoàng nhận thấy được con tim mạch bở.

Buổi sáng thơ t êm , vng ng t. Bên ngoài nhit để d d i không để , lnh cóng. Nguyễn Hoàng đã thấy giấc t lâu nhng v n còn qu n ng i t t ch t trong ch n m ch a mu n b c ra kh i gi n ng. Hng ngày trong cu c sng b b n Nguyễn Hoàng luôn có sự s p x p công vi c đầu vào đó, để t o sự tho i mái tinh thần và nh p nhàng trong tng công vi c.

N p sng để c thân đã bao năm qua t o cho nàng thói quen nhng suy tính, nhng quy t để nh để n ph ng m i v n để trong để i sng vào m i buổi sáng khi nàng v a thấy giấc còn đang mình trong ch n m n m êm. Sáng hôm nay trong im vng phòng ng cá nhân xinh x n, ngoài nhng suy nghĩ th ng l công vi c hng ngày, tâm h n Nguyễn Hoàng v n xông xáo để t dào b i nhng giây phút bên nhau v i Tâm đêm hôm qua trong r p hát thơ t k di u, hnh phúc. Cái hnh phúc cuộc đời của con người t chng ch c, để m đà h ng v yêu để ng đang h i xuân đã để c n th n ch n l a khi nàng chấp nhận n hôn để u c a Tâm trước khi chia tay ra v khi n cho Nguyễn Hoàng tê để i toàn thân trong vòng tay cu ng nhit c a ng i yêu. Ngu n khoái c m tuy t v i đã h i sinh, đã có l i để c sau bao nhiêu năm ph i sng trong cô để n góa b a. Chính đó là để u k di u nh t trên để i khi mình đã tìm để c ng i mình yêu, và cũng thơ t thú v trong tình yêu khi c hai cùng g t để u chấp nhận. H ng v tình yêu đang bùng phát ngùn ng t sôi s c trong tim. Nó đã để c ch n l a để nâng niu, gìn giữ và trân quý. Nó c n thi t nh ng i c n không khí để thơ , nh n c để u ng, nh l ng thơ c để ăn mà nh Nhà Thơ Xuân Di u đã tuyên x ng :” Để i không ân ái, để i vô v - Kip sng không yêu, kip sng thơ a.”

- Nguyễn Hoàng ngây ng t trong m màng bóng dáng khe kh g i th m tên ng i yêu.

- Tâm i ! Em yêu anh. Em đang nghĩ v anh. Em đang tr n v n là c a anh. Anh có bi t không h Nguyễn Hoàng Tâm ? Anh yêu c a em !?

Có tiếng gõ c a nh bên ngoài phòng ng , tiếng Duy Thng h i vng vào :

Truyện ngắn: Tiếng lòng thắp sáng gia ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

- Mẹ ơi, mẹ đã dậy chưa ?

Nghe tiếng con trai gọi, Nguyễn Hoàng còn đang chùi vùi miệng mình trong cơn giấc ngủ nhúc nhúc êm đềm, nàng trở lại với con :

- Mẹ vâng ạ thưa cô, con chờ mẹ chút xíu nhé !

Nguyễn Hoàng lồm bồm dậy chột, hôm nay phải lo công việc cho con lại quên khuấy đi mất. Sao mình lúc này hình thức không biết ! Nàng mỉm cười, lại làm xui thêm mất lòng nể. Nhưng không bao giờ làm xui với anh Tâm của mình như anh ấy đã nghĩ từ hôm qua đâu nhé, hình dung đâu đâu anh yêu ơi !

Nghĩ chuyện xui gia, Nguyễn Hoàng bắt cười, vậy là mình đã già rồi còn gì, đang trong cái tuổi có xui gia. Như là hai cuộc hôn nhân trước của Nguyễn Thị, Nguyễn Trang, Hoàng đã có hai gia đình xui gia đến các tiểu bang xa. Họ đều có đứa con không phải góa bụa, cô út như mình. Nghĩ đến thân phận mình lồm lúc cũng từ thân. Cuộc hôn nhân xong rồi, hai bên xui gia ít khi gặp mặt thăm viếng chuyện trò như người xa đã nói " Bà con ngày càng xa, xui gia ngày càng gần". Thế nhỡ chuyện gặp nhau thăm hỏi sức khỏe trên điện thoại.

Nguyễn Hoàng lại thêm ao phải chi anh Tâm của mình hôm nay không buồn thì có thể mời anh ấy cùng đi cho có "đủ vẻ, đủ thành" với người ta. Biết đâu xui gia này lại cũng đỡ cấp không đến chi của mình. Suy nghĩ rồi đâm ra e thẹn sự tình sùng đến để mất làm sao vậy ! Không biết mình có nên như vậy không ? Con cái sự suy nghĩ thế nào với sự khác thường của mẹ, chi theo ý mẹ hoặc phải đi. Nguyễn Hoàng lại đang lo lo suy tính công việc. Con nàng chỉ nói ý định này trong sáng hôm qua, rồi nó biết mất tiêu, chuyện kể phải hạn gì thêm. Thế nhưng thì bên nhà trai qua nhà gái làm quen tìm hiểu ít ra phải có chút quà cáp theo tục lệ ông bà xa xưa truyện lại, chỉ đi tay không như thế này coi sao được. Nàng vứt tung với xuồng giồng bồng ra khỏi phòng ngủ.

Nguyễn Hoàng nhìn thấy con đã quần áo chỉnh tề, đang ngồi uống cà phê xem tivi chỉ đi từ phòng khách thật thản nhiên. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ. Nàng ngó với xuồng ghé đi điện với con :

- Duy Thế này, mẹ hỏi con. Nhà buồn gái của con gần hay xa ? Sao con không cho mẹ biết trước

Truyện ngắn: Tiếng lòng thép sáng giữa ngày vui

Tên: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Tháng: 06; Năm: 2011 09:55

Công việc vài ngày để mẹ lo liệu.

- Thưa mẹ, nhà gần đây thôi mẹ ạ. Con đã đến vài lần rồi. Con nhận thấy công việc có gì để mẹ phân bổ tâm sức mình. Mình đến để nói chuyện, làm quen và để biết nhau giữa hai gia đình mà mẹ.

Nghe con nói, Ông cố Hoàng nhấc cốc uống nước và cái ý định của ông con muốn "ba bó vào một chỗ" đến giữa nhà nó suy nghĩ. Nàng hỏi:

- Vậy con quen với bạn gái con bao lâu rồi?

- Thưa mẹ, đã hơn một năm rồi ạ.

- Nó làm nghề gì, và ở đâu vậy con?

- Bạn con vừa tốt nghiệp ra bác sĩ đang còn trong thời gian thực tập.

- Nó tên gì vậy con?

- Mini Mai Lee.

- Con nhận đó còn để cha mẹ không con?

- Thưa mẹ không. Cha còn cha.

Vừa nghe con nói, Ông cố Hoàng thoáng chút ngạc nhiên và thắc mắc. Sao gần gũi gia đình

Truyện ngắn: Tiếng lòng thép sáng giữa ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

Con à anh Tâm. Không lẽ...hử ! Cũng có thể mất vài sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ông c H nh v i h i con :

- Vậy cha con à bạn gái con làm gì, ở đâu, con biết không ?

- Th à m , con ch à đ c rõ. Con ch à bao giờ h i Mini Mai Lee và con cũng ch à biết mất ông y.

Ông c H nh l i h i :

- Bạn gái con đã đến nhà mình lên nào cha con ?

- Đ th à m , đôi lên m , nh ng lúc m v ng nhà.

Ông c H nh nhìn Duy Th ng lòng cảm thấy th ng con vô h n. T i nghi p cho con, lên r i mà tính tình còn r t ngây th . M t ai đó đã nói, con trai v i m v n là con trai. Nh ng con trai v i cha s là ng i đàn ông đúng nghĩa. Duy Th ng lên lên v i vóc dáng, tâm tính đ u gi ng h t Nghĩa, ng i b n đ i yêu đ u ngày x a đã mang đ n cho nàng tr n v n h nh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Gi đây anh không còn n a, con cái con à anh đã lên khôn, nên ng i và đang yên b gia th t. Anh phù h các con chúng mình, anh Nghĩa i. Ông c H nh xúc đ ng nhìn con trai qua hình nh thân th ng con à ng i ch ng yêu quý ngày tr c. Nàng b c đ n c nh g n con àu y m h i :

- Con có thể c s yêu th ng Mini Mai Lee và đ đ nh làm l c i, hãy cho m biết rõ ý đ nh.

Duy Th ng g t đ u :

- Th à m , đúng vậy . Chúng con đã cùng đ đ nh m i v i c đầu vào đó, ch còn ch th i gian cùng s ch p thu n con à hai bên gia đình.

Truyện ngắn: Tiếng lòng thắp sáng gia ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

Ngọc Hân nhấc hai tay lên vai con thỏ nhíu âu yếm. Nàng nói với con :

- Nếu con thỏ hớp thì tiếng đản hôn nhân theo ý chúng con muốn. Mẹ sẽ có trách nhiệm lo công việc cho con. Mẹ không có gì phẫn đỗi hai con yêu nhau. Con lập gia đình rồi sau này mẹ sẽ có cháu nội ỉm bông. Nội ngoi mẹ có đy đy, mẹ đâu còn ỉc ao gì hân nĩa. Mẹ vui mừng các con. Đó là niềm vui và sẽ ỉc mẹ trong suốt cuộc đỗi cĩa ba mẹ ngày trỉc.

Duy Thị ngôm chĩa hai bàn tay mẹ kéo áp sát vào ngọc mình :

- Con cảm ỉn mẹ. Mẹ là ngổi mẹ vô cùng tuyệt vời cĩa ba chĩa em con. Thỏ bốt hân, Ba con đã không còn nĩa, chĩa còn mình mẹ và mẹ đã tởng bở c phỏn đầu nuôi đỉng chúng con. Nếu ba con còn sẽng, chĩa chĩa nỏng ba con còn vui hân nĩa, phỏi không mẹ ?

Ngọc Hân càng xúc đỉng trỉc nhỏng lỏi tở bày đũu dàng biỏt ỉn cĩa con. Nàng nhìn con say sẽa với ý nghĩ bốt chỏt muốn nói thỏt cho con biỏt rỏng con cũng đang có ngổi cha kỏ cũng thỏt tuyệt vời nhỏ cha ruỏt cĩa con ngày trỉc. Ngổi cha kỏ cĩa các con hôm nay mẹ đã chĩa lỏa, mẹ đã quyỏt đỉnh theo tở do ý muốn. Ngọc Hân suy tởnh, đỉn đo muốn nói cho con biỏt đỉũ này nhỏng lỏi e ngổi, không biỏt con có phỏn đỗi việc làm cĩa mình hay không ? Nàng bỏo con :

- Con chĩa mẹ chút nhẻ. Mẹ sẽa soỏn rỏi chúng ta cùng đỉ.

Ngọc Hân bở c với vào phòng tởm, rỏi trang đỉm. Hôm nay, nàng chĩa chiếc áo dài màu tím sẽm hoa cà có đỉnh kim tuyến óng ánh đỉ đỉn với xui gia mẹi. Sau khi trang đỉm, nàng nhìn vào gỏng trong chiếc áo dài bó sát nỏi bốt làn da trỏng mịn tỏi mát với nhỏng đỉng nét khỏu gỏi lỏ hân lên. Khuôn mặt với còn đy đy, căng thỏng, mịn màng, tỏi trỏ. Mái tóc đen mỏt bởng bởnh đỉ tràn qua đôi bỏ vai thon nhỏ. Ngọc Hân sung sẽng tở hào trỉc nhan sẽc với còn duyên dáng khỏ ái cĩa mình khi tuỏi đỗi ngày chỏng chỏt. Nàng tở mỗnh thỏm không ngỏ mình với còn trỏ đỏp, với còn hỏp đỉn trong chiếc áo dài trỏnh thỏng quê hỏng ngỏuôn thuỏ này. Thì ra, Ngọc Hân không mỏy ngỏc nhiên mỏi lỏn bỏn bè cùng lỏa trỏm trỏ với nhan sẽc cĩa mình và đỏng nhỏ còn có với ganh tở. Nàng nghĩ đỉn Nguyễn Hoàng Tâm và ỉc mẹ anh đỉc ỉ ngay bên cĩa mình lúc này đỉ nhìn ngỏm, đỉ đỉc yêu và đỉc nuông

Truyện ngắn: Tiếng lòng thép sáng giữa ngày vui

Tên: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Số: 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

chiều. Niềm mừng trong thép nặng nề bỗng nhiên trái yêu quý căng đẫy tiếng giây phút.

Khi bước ra khỏi phòng, Duy Thế nhìn thấy mẹ, nó bỗng nhiên rời mắt đi :

- Mẹ, con nhìn mẹ hôm nay... mẹ là... mẹ thật đẹp ! Con nghĩ rằng ba con bắt đầu như thế đó. Con nghĩ về ba con, người cha kính yêu và vô cùng xót thương mẹ hôm nay. Nhưng mà mẹ à... Duy Thế ngập ngừng bắt đầu câu nói.

Người Hồn chợt thoáng buồn :

- Mẹ cảm ơn con đã nghĩ đến hồn phúc của ba mẹ ngày xưa. Quá khuya hoàng đã khép lại là nên tiếng nâng đỡ mẹ đứng trong hiên tối cho gia đình mình như các con đã nhìn thấy và đã lĩnh hội được. Và....hình như con còn có gì như muốn nói với mẹ ?

Duy Thế ngập ngừng :

- Thưa mẹ, dù...không có gì... đâu mẹ...mà có đi u... Duy Thế nhìn mẹ mỉm cười... Có thể con nghĩ mẹ có thể làm cho người ta...bởi vì...điên đảo...cái ông...già...sếp có thể trở thành vui gia với mẹ đó. Con nghĩ cho vui với mẹ mà. Mẹ tha lỗi cho con.

Nghe con nói, Người Hồn mừng yêu :

- Con trai mẹ đứng suy nghĩ ngông nghênh. Tại sao con biết ông ấy điên đảo bởi vì mẹ. Con chưa biết mẹ ông ta mà. Mẹ thì chưa bao giờ nghĩ đi u gì hết. Mẹ lúc nào cũng giữ lòng với ba con ngày trước.

- Con xin lỗi mẹ. Duy Thế cười khúc khích. Con thấy mẹ vẫn trẻ đẹp, duyên dáng con nói đùa tôn vinh dáng sắc của mẹ và nhốt là...mẹ ơi ! với chúng con cũng có quý nhân...hy vọng người hồn phúc riêng cho mẹ chứ ?

Truyện ngắn: Tiếng lòng thắp sáng giữa ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

Duy Tiếng nói nói :

- Đây là nhà bạn gái của con đây mà .

Hai bạn con bước xuống xe, vừa lúc một cô gái dáng đẹp dịu dàng, mảnh mai, trong nét đẹp thanh thoát trong trang phục, mái tóc đen, chiếc áo cánh màu hoa thiên lý sáng màu, tóc cắt chằm vai, da dẻ trắng hồng, nét mặt tươi vui đang đứng trong cửa nhà bước ra, tươi cười gật đầu chào khách. - Hello...! anh Tiếng nói..! Em đang chờ anh đấy. How are you ?

Nhìn thấy Nguyễn Hoàng, người con gái khẽ ngó lại vài giây. Duy Tiếng nói cảm thấy mình gì đó thiếu. Anh gật đầu cho em,...mà của anh. Tiếng nói nói với mẹ. Thế à mẹ, đây là Mini Mai Lee bạn gái của con mà con đã thưa chuyện với mẹ vừa rồi.

Mini Mai Lee cúi đầu, lễ phép :

- Con kính chào bác. Con kính mời bác và anh Tiếng nói vào nhà.

Đột ngột, Mini Mai Lee bước tới trước cửa của mẹ khách đi vào. Tiếng nói nhìn phòng khách vắng vẻ, yên tĩnh, dịu dàng. Nguyễn Hoàng kín đáo quan sát người con gái mà tiếng nói lại rất có thể sẽ trở thành đứa con dâu yêu quý của gia đình. Trong một thoáng, nàng cảm nhận được rằng Mini Mai Lee là cô gái có nét đẹp khéo léo, lạnh lùng, khôn ngoan và trí tuệ được thể hiện qua phong cách và sự nét đôn hậu. Đã thế, Mini Mai Lee là một bác sĩ vừa ra trường. Một bác sĩ phải có lòng vâng phục và bác ái, luôn yêu quý và quan tâm đến bệnh nhân. Sẽ không, Nguyễn Hoàng cảm thấy có đôi phần như vậy ý cho sẽ là cha con trai mình.

- Thế à bác, con kính mời bác ngồi nghỉ - Mini Mai Lee nhìn nhìn người khách, và đưa tay chào hỏi với Nguyễn Hoàng. Con kính mời bác dùng trà nóng con vừa pha. Con cũng xin phép bác con lên thăm với ba con xuống tiếp chuyện với bác. Xin bác vui lòng...chờ chút.

Nguyễn Hoàng đáp lại mẹ của Mini Mai Lee trong ánh mắt và nụ cười hi vọng dịu dàng thiếp xuống :

Truyện ngắn: Tiếng lòng thắp sáng gia ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

- Bác cảm ơn Mini My Lee nhé. cháu cảm ơn bác tự nhiên.

Mini Mai Lee cáo lui và bước lên cầu thang. Người Hồn nh vẫn tiếp tục kín đáo quan sát nàng dâu trẻ ng lai Mini Mai Lee qua tiếng cửa ch, dáng đi, nói. Phòng khách bên đang có sự hiện diện một số cô cậu cùng lứa tuổi với Mini Mai Lee, có lẽ là bạn bè của hai đứa nó. Duy Thế cũng đang nh p bạn với chúng.

Phòng khách thi t k trang nhã, gọn gàng, xinh xắn. Bông hoa tươi th m tăng thêm nét đẹp thanh nhã, quý phái và m cúng của gian phòng. Nhìn chung, căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp, lịch sự và n n p t trong ra ngoài. Không có vết gì th a thải trông ch ng m t và l b ch. Người Hồn nh cảm thấy ngạc nhiên và d dàng thích nghi vào cuộc sống gia đình này qua hình thức bên ngoài.

Nhà của sạch sẽ, thanh lịch đẹp mắt như thế này thì phải có bàn tay khéo léo của người đàn bà. Nhưng con trai nàng b o là Mini Mai Lee mới cô m . Nếu thế thì nàng dâu trẻ ng lai cũng khá đẹp đang công việc nhà của, hoặc là người chủ nhà đã có vẻ k . Ý nghĩ khôi hài chợt hiện khi người Hồn nh bắt gặp i cho cái l m cảm không đâu vào đâu của mình.

Gần năm phút vẫn chưa thấy chủ nhà xuống chào hỏi tiếp khách. Người Hồn nh cảm thấy hơi khó chịu. Duy Thế trò chuyện vui với bạn bè dăm ba câu phòng bên căn, rồi quay ra lối phòng khách để ng chờ bên căn nh m . Duy Thế ng hỏi nh :

- Thế à m , m nh n thấy Mini Mai Lee của con thế nào ?

Người Hồn nh nhìn con trong ánh mắt đ ng tình :

- Bạn gái của con đẹp th ng, m ng ý đ y.

- Con cảm ơn m . Gì thì con an tâm, vì con chưa lo không hợp ý m . Đây...m à, ở trường cũng nh bạn bè chúng con thì gái bạn gái con là Mini Mai Lee nhưng trong gia đình thì gái nàng là Thi m My đó m . M c gái là Thi m My cho thân mật m .

Truyện ngắn: Tiếng lòng thắp sáng giữa ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

Nghe con nói, Ngọc Hân ngạc nhiên, nhún nhún vai và đứng dậy đi ra ngoài. Không lẽ... sao lại là Thiêm My nhỉ. Hay là...

Chỉ có tiếng chân người đi trên cầu thang bước nhanh xuống, hai mẹ con bước vào phòng ngủ. Ngọc Hân còn đang trong nỗi hoài nghi về cái tên Thiêm My, nhún nhún vai cũng với tiếng động kéo vạt áo thụng thơm, đưa tay vén gọn mái tóc búi búi ra phía sau, cười trừ. Nhìn nét mặt tươi tỉnh thì vừa lúc Ngọc Hân thấy Tâm đứng sững sững trước chân cầu thang nhìn Ngọc Hân trân trọng, bên cạnh Tâm là Mini Mai Lee... là Thiêm My. Trong lúc Ngọc Hân cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn Tâm trong gương gương. Cuộc gặp gỡ không sắp xếp, không dè dặt như trước, lúc họ gặp, mặt điếm của đang như chào đón trước mặt của cô như bình thường giữa hai người.

Tuy nhiên, chợt thoáng vài giây cô Tâm nhìn Ngọc Hân như nhìn ra trước sự ngạc nhiên của cô gặp mặt hôm nay ngoài ý muốn có thể phải chấp nhận trở thành chuyện đã rồi không thể nào chối cãi mà đêm hôm qua hai người đã nói đùa bên nhau rồi chấp nhận. Sự đùa của anh Nguyễn Hoàng Tâm như là một điều như những thành sự thật. Mọi sự thật nhân, thành sự thật thiên. Trong trí óc bình thường nghìn con mắt, những con tim chấp nhận mà thôi, nên soi xét vẫn thấy có thể phiến diện. Những khi đã trót yêu rồi, ánh sáng cuộc đời sẽ dần dần. Giờ đây chờ sau vài giây ngỡ ngàng khó xử này, đành chấp nhận, và còn lại là niềm vui, những lý thú bất ngờ đang nhen náu trong lòng mỗi người.

Tâm cười rồi đứng dậy bước vào phòng của Ngọc Hân, trong niềm vui phần khích giữa bao nhiêu người hi vọng, Tâm hỏi sự thật của điều gì bày tỏ của cô đã như chính những người mình :

- Em, không hiểu mà gặp, dù có thể chính thì nào cũng không được. Anh đâu ngờ hôm nay em đưa con em, cháu Duy Thế đứng nhà anh xin cầu hôn với con gái anh là Thiêm My. Đi đâu mà chúng ta đã một lần trao đổi. Phần thì đang giữa giữa chúng ta hôm nay. Duyên kỳ ngộ dù muộn, dù không cũng đã thành sự thật. Thật vinh dự cho hai gia đình chúng ta. Chuyện như thế, mình chỉ còn phải đứng tình và đứng hành với các con, chỉ biết tính sao ?

Ngọc Hân vẫn còn ngỡ ngàng, nàng cúi mặt, hai tay bấu vào vạt áo, e thẹn :

Truyện ngắn: Tình lòng thép sáng giữa ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

- Em...cũng thôi, chúng biết nói sao. Thôi thì ...nhưng anh nói. Em không ngờ con cái chúng ta...đã quen biết nhau như thế này.

Hai người nhìn nhau trong những phút đầu tiên hành tung người người, cùng cảm giác bình tĩnh trước đám cưới đôi người quý tộc công việc. Trong lúc Thị M My và Duy Thế đang ngỡ ngàng trước sự thân mật của hai thân sinh mà trước đây chúng người người đang còn xa lạ. Thị M My với hi :

- Thế ba, ba và bác đã quen nhau từ trước rồi sao ? Chúng con đâu hay biết, nhưng cũng là đi đâu may mắn cho chúng con..

Nghe con gái hi, Tâm chia sẻ với trí tuệ. Chàng chàng mẹ người người cùng người xu người người đi đi. Tâm báo Duy Thế, Thị M My cùng người xu người người bên. Tâm người thích :

- Ba và mẹ của Duy Thế đang cùng làm việc chung tại công ty đã nhiều năm rồi, vì thế mẹ quen thân nhau. Thế ra, thì cả hai người không ngờ hai con đã quen nhau, yêu nhau và tính chuyện hôn nhân. Sáng hôm nay ba mẹ đi để nghe Thị M My bày ý định ba mẹ người người ba mẹ để làm xui với một gia đình nào đó. Nào người đâu...là hai gia đình của chúng ta hôm nay. Mà tất cả là nhưng biết người. Sự biết người như tiến để nh tác tạo. Ba và mẹ Duy Thế người người hi người người hôn nhân của các con do tất cả con là cha mẹ, cha mẹ có trách nhiệm lo tròn mẹ người việc cho các con. Vậy thì...Ba xin tuyên bố cuộc hôn nhân của hai con với để hai gia đình chúng ta chấp nhận kể từ hôm nay.

Người người người : - Cháu Thị M My cũng như Duy Thế không chịu nói trước để gia đình hai bên biết và có sự chu đáo, cũng vì thế mẹ có cuộc gặp gỡ khá kỳ thú này..!

Duy Thế vui mừng :

- Thế a mẹ, thế a bác, chúng con để may mắn khi mẹ và bác là cha thân tình quen nhau, nên chúng con nghĩ rằng hôn nhân của chúng con không còn gì lo ngại cũng như chúng có gì để mẹ và bác phải bận lòng.

Tâm nheo mắt nhìn Người người như thế cùng ý nghĩ, Tâm nói :

- Đúng vậy đó em ! Con nó nói đúng. Chúng ta không còn gì phải lo ngại. Đã là một nhà rồi, chúng ta chấp nhận cuộc hôn nhân này cho hai trẻ. Nhưng thôi, kể từ hôm nay anh và em đã là...xui gia với nhau rồi đây.

Truyện ngắn: Tình lòng thép sáng giữa ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

Ánh mặt Ngoc Hồng chớp chớp, liếc xéo Tâm trong ý nghĩ muộn nói với người yêu rằng anh lười đi ngủ vào tình yêu của hai con để anh áp đảo mà thép cứng với em. Anh quá tham lam, ghét anh ghê gớm rồi đó, với yêu, rồi với làm xui với người ta. Anh “hết gạo” hết không để em còn rồi thoát, anh ghê lắm đấy anh Tâm. Anh cần bỏ phép “cười trời” nhúng tặc là khét khe răng buồm gì đó tưa xưa còn lưu truyền nên giẫm bắt đi để được tưa do yêu, tưa do hôn nhân mà không phải va chạm phiến phẫn đến đến, luân lý. Vì hạnh phúc các con, em chấp nhận cùng quan điếm với anh, chấp nhận tưa tưa.

Nghĩ được rồi để tưa bỏ ngỏ lòng cho mình, Ngoc Hồng thì cười chúc mừng :

- Mẹ và ba các con hoàn toàn đồng ý hôn nhân hai con. Ba và mẹ chúc mừng hai con hạnh phúc tròn vẹn bên nhau suốt đời. Còn tí cười, để ba và mẹ lo với các con sau nhé.

Thị M My thưa :

- Chúng con cảm ơn ba và bác. Tí cười chúng con đã dĩnh hoàn tất. Xin ba và bác yên tâm.

Tâm nhấc nhấc :

- Thế nay con gái yêu của ba, Thị M My hãy gọi mẹ của Duy Thành là mẹ, và Thành gọi bác là ba cho đúng lễ nghi khuôn phép trong gia đình. Chúng ta thế này đang trong cùng một gia tộc.

Tâm nhìn Ngoc Hồng cười hóm hỉnh, nói bông đùa :

- Tôi với khuyên con nhà thép có đúng với không hả... chấp xui..! Chấp xui hãy cho phép các con được xúng hô nhấc thép nhé !

Truyện ngắn: Tiếng lòng thơ p sáng giữa ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

Ngác Hánh lißc yêu trßa không kém :

-Dß ...thßa ... anh xui ... đúng đßy ߝ ! Tôi đã chßp nhßn nhß đßu mà...anh xui vßa nói thßt chí lý. Vßy thì...anh xui còn đßu gì chß bßo thêm cho hai con, anh xui cß nói.

Hai ngß i cùng cßi trong ngßng ngừng đßc ý. Thißm My và Duy Thßng nhìn thßy hai thân sinh nói chuyßn vßa vui vßa pha trò, hai anh chß cũng đßm đßi lißc tình nhau say đßm.

Vài giây im lßng, Tâm bình tĩnh nhìn hai con chßm rãi nói :

- Thißm My, Duy Thßng, chuyßn cßa hai con nhß thß xem nhß đã tßm ߝn. Hai gia đình chúng ta thßt hßnh phúc khi có đßc dßu hißn, rß quý. Ba mß mong ߝc hai con sßng bên nhau hßnh phúc trßn đßi. Và bây giß ... ba mußn nói vßi hai con mßt vßn đß, ba nghĩ có nên nói hay không ?

Cß Thißm My và Duy Thßng cùng nói :

- Thßa ba, chúng con sßn sàng nghe dù là chuyßn gì.

- Nhßng ba nói rßi, hai con chß bußn ba mß nhé.

Duy Thßng lß phép thßa :

- Chúng con không dám nghĩ thß. Thßa ba, nßu cßn gì chúng con hß trß hßt mình.

Truyện ngắn: Tiếng lòng thắp sáng gia ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

Tâm quay nhìn ngó i yêu nhđ d ý. Ngđ c Hđ nh vđ n hđ n nhiên, khđ gđ t đđ u nhđ biđ u đđ ng tình.
Tâm nói :

- Ba và mđ đã chính thđ c chđ p nhđ n là xui gia vđ i nhau nhđ các con đã biđ t và luôn mong đđ c hai con hđ nh phúc bên nhau. Còn phđ n ba mđ thì trđ đ c đây khi cùng làm chung công viđ c tđ i sđ làm, tđ quen thân đđ rđ i hai ngđ đ i đã yêu nhau tđ lâu và đang có đđ tính sđ ng chung bên nhau, nđ đ ng tđ a nhau trong tuđ i già. Các con có lđ cũng đã hiđ u, con ngđ đ i càng vđ già càng thđ t cô đđ n. Nđ i cô đđ n đ y có thđ là mđ t trong nhđ ng nguyên nhân buđ n chán trong tuđ i già, còn có thđ giđ m thđ .. Điđ u mà ba mđ muđ n nói vđ i hai con là nhđ thđ . Vđ y thì hai con có vui vđ và đđ ng ý ba mđ đđ đ c bđ đ c thêm bđ đ c nđ a cùng bđ u bđ n bên nhau vui sđ ng trong nhđ ng ngày tháng cuđ i đđ i ?

Tâm đđ t lđ i, cđ Duy Thđ ng, Thiđ m My và các bđ n trđ đ phòng kđ bên cũng đã đđ n tham đđ ngay tđ lúc đđ u cùng đđ ng lođ t vđ tay hoan hô chúc mđ ng trong sđ đđ ng tình tuyđ t đđ i.

Thiđ m My đđ u dđng bđ c bđ ch nđ i lòng trong niđ m vui :

- Thđ a ba mđ , con xin bày tđ lòng chân thành suy nghĩ cđ a con. Phđ n con, con hđ t sđ c hđnh điđ n có đđ đ c ngđ đ i mđ thđ t tuyđ t vđ i nhđ mđ . Anh Duy Thđ ng đã có nhđ ng lđ n nói vđ i con vđ ngđ đ i mđ tuyđ t vđ i cđ a anh. Con ngđ đ ng mđ và hđ t lòng cảm đđ n mđ . Đđ đ c có mđ , mđ sđ an đđ i chăm lo cho ba mđ i thđ , nên chúng con rđ t yên tâm vđ ba. Đđ i vđ i ba, con xin chúc mđ ng và chia vui vđ i ba thđ t điđ m phúc có đđ đ c ngđ đ i bđ n đđ i khđ ái. Con nói đđ đ c điđ u này là do anh Thđ ng cđ a con trđ đ c đây đôi khi anh đ y có nói vđ i con vđ ngđ đ i mđ khđ kính cđ a anh đ y khiđ n con đã có mđ t suy nghĩ thđ t sâu sđ c vđ mđ , và đđ ng thđ i do sđ c đđ m nhđ n cđ a con khi con vđ a gđ p mđ trong buđ i sáng hôm nay. Con xin chúc mđ ng ba mđ hđ nh phúc mãi đđ n ngày cuđ i cùng.

Còn Duy Thđ ng thì hđn hoan đđ ngđ :

- Thđ a ba mđ , chúng con mong muđ n tđ chđ c đđm cđ đ i cđ a hai chúng con xong, sau đó là đđm cđ đ i cđ a ba mđ . Công viđ c tđ chđ c chúng con sđ lo liđ u toàn bđ , ba mđ chđ ng phđ i bđ n tâm. Chúng con chđ xin ba mđ chđ p nhđ n nhđ thđ đđ chúng con vui mđ ng. Đđ i vđ i chuyđ n cđ a ba mđ hôm nay chúng con rđ t tán thành vì theo nhđ chúng con nghĩ đó chính là nguđ n vui và nđ i đđ đ c mđ hđ nh phúc cuđ i đđ i mà ba mđ cđ n đđ đ c quyđ n hđ đ ng.

Truyện ngắn: Tiếng lòng thắp sáng giữa ngày vui

Tác Giả: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Thứ Năm, 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

Tâm đang dõng, lòng xúc động trong nụ cười vui tươi của mình:

- Bây giờ đến lượt ba mẹ cảm ơn các con đã thể hiện đức tình lòng hiếu thảo cùng sự thông cảm, hiếu biết và động lòng hỏi thăm nói, vì các làm để cho ba mẹ được tìm thấy hạnh phúc yên ấm bên nhau trong những ngày tháng cuối đời. Vậy thì cuộc vui hôm nay chúng ta hãy bắt đầu...và không bao giờ biết mệt mỏi...Các con và các bạn con hãy tận nhiên trong niềm vui tận hiến đời mình hôm nay nhé !

Tâm quay lại nhìn mẹ nhìn ngó người bạn đời thân thiết. Người Hạnh cũng đang nhìn Tâm say đắm và đang thèm khát...vòng tay người yêu. Hạnh phúc đang tỏa sáng rực rỡ chung quanh, và trong cuộc sống này không có gì cao quý hơn tình yêu đã được chia sẻ. Trong ngôn ngữ đời thường người cha loài người trên trái đất, tình yêu luôn sống là tình yêu thiêng liêng nhất, là đức hạnh cao sáng tỏa chiếu nhân loại mà Thiên Chúa chúng ta đã ban tặng cho con người tận hiến tận hiến tận hiến.

Giữa yêu thương bùng cháy trong ánh mắt đắm đuối hai người, Tâm ngậm khe khẽ vừa để nghe những tiếng thì thầm mà ngày nào cả hai đã trao cho nhau những khoảnh khắc tình yêu vĩnh cửu :

Nhóm mẹ tôi ơi, nghe Tiếng Lòng thắp sáng.
Ôi ! Anh ơi ! em đã trót yêu rồi !
Hỏi lòng nhau trong sóng mắt chào mời
Em thà thể no đói ngủ ngon cơm xúc

Bên môi thơm hương dâng tình trẻ con
Sợi chỉ hồng khe khẽ trôi hỏi ta
Mến yêu được ngửi sóng bên Ngân Hà
Tình yêu nở chín trái ngọt trĩu miên viên

Tình yêu nở giữa Tiếng Lòng thắp sáng
Nghe Tiếng Lòng mắt mẹ vô biên
Cho chúng ta say giấc mơ song tuy nhiên

Truyện ngắn: Tiếng lòng thắp sáng giữa ngày vui

Tên: Nguyễn Thị Hoàng - K3/72 HVCSQG
Số: 06 Tháng 10 Năm 2011 09:55

Muôn tình tú chúc mừng Lễ Giáng Sinh

*Ta đứng trên ngai vàng khai mạc
Giữa đất trời lặng lẽ ngổn ngang
Tay dang tay đón nhận tiếng lòng
Ta đã thắp nến... nghĩa là ta đã có...*